

## "เสมา 1" แจกแท็บเล็ตเด็กเรียนออนไลน์หลังเลื่อนเปิดเรียน 1 ก.ค. ย้ำ! ไม่มีการปิดเทอมเดือนต.ค.

นำเสนอเมื่อ : 7 เม.ย. 2563

"ณัฐพล" ถกกรมฯ แจกเลื่อนเปิดภาคเรียนปี 63 จากเดือนพ.ค. เป็นวันที่ 1 ก.ค. ย้ำ ไม่มีการปิดเทอมเดือนต.ค. แล้ว พร้อมติเคยออนแอร์บทเรียนผ่านทีวีดิจิทัลเริ่มเดือนพ.ค. นี้ พร้อมแจกแท็บเล็ตให้เด็กใช้เรียนผ่านออนไลน์

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ตนได้รายงานให้ที่ประชุมครม. รับทราบถึงการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในเดือนพ.ค. ออกไปเป็นวันที่ 1 ก.ค. ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19

เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งครูและนักเรียน โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จะใช้รองรับการเรียนการสอนผ่านระบบดังกล่าว ซึ่งในเดือนพ.ค. จะเริ่มออนแอร์การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบทีวีดิจิทัล เพื่อให้เด็กปรับตัวกับการเรียนและทดลองสัญญาณในการออกอากาศ

ทั้งนี้ ฐ. เตรียมดำเนินการที่จะจัดซื้อแท็บเล็ตแจกนักเรียน ซึ่งการแจกแท็บเล็ตตนจะทำให้คุ้มค่าไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมา โดยแท็บเล็ตที่แจกสามารถใส่สื่อสารได้สองทาง คือ ระหว่างนักเรียนและครูผู้สอน ซึ่งได้รายงานเรื่องนี้ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว โดยนายกฯ กำชับให้เตรียมความพร้อมเรื่องการจัดการศึกษาออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ส่วนงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการอยู่ระหว่างการหารือกับสำนักงบประมาณว่าจะใช้อย่างไรให้ถูกต้องตามระเบียบ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า **ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563**

**จะไม่มีการปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือนต.ค. และเดือนเม.ย. 2564**

**เนื่องจากเปิดมีการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ลาช้าไปกว่า 2 เดือนแล้ว**

ดังนั้นจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนให้ครบตามหลักสูตร ส่วนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4

จะเริ่มดำเนินการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ในเดือน พ.ค. แต่วิธีการจัดสอบออนไลน์ยอมรับว่าเป็นวิธีการที่ยาก ดังนั้นหากสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงก็จะมี การจัดสอบเป็นกลุ่มเล็กๆ แทน

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563](#)